



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 15 มิถุนายน 2561

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



**Mastery**

เป็นนายตนเอง



**Originality**

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



**People Centered**

ใส่ใจประชาชน



**Humility**

ต่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ผู้จัดการรายวัน. แนวหน้า กรมประชาสัมพันธ์ สปริงนิวส์ ไอเอ็นเอ็น</p> <p>แนวหน้า</p>	<p><b>พ.ร.บ.ยาเสพติดฉบับใหม่</b></p> <p>-เสนอข่าว ที่ประชุม สนช. วาระ 1 มีมติเอกฉันท์รับหลักการ ร่าง พ.ร.บ.ยาเสพติดฉบับใหม่ ทั้ง 3 ฉบับ คือ ร่าง พ.ร.บ.ให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ.... ร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด และร่าง พ.ร.บ.วิธีพิจารณา คดียาเสพติด (ฉบับที่) พ.ศ....</p> <p>พล.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ชี้แจงว่า ร่างกฎหมายดังกล่าวเป็นการรวบรวมกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กับยาเสพติดทั้งหมดมาไว้ในฉบับเดียว รวมถึงการอนุญาตเพื่อให้ การควบคุม และการใช้ยาเสพติดในทาง การแพทย์ ทางวิทยาศาสตร์ และทางอุตสาหกรรม เน้นการป้องกันการแพร่กระจายยาเสพติด การบำบัดรักษาและ ฟื้นฟูสภาพเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีสาระสำคัญ คือ กำหนดให้จัดทำนโยบายระดับชาติ ว่าด้วยการป้องกัน ปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปรับปรุงส่วนประกอบหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ส. กำหนดให้มี คณะกรรมการควบคุมยาเสพติด เพื่อรับผิดชอบกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการอนุญาต และการควบคุมยาเสพติดให้ โทษ วัตถุออกฤทธิ์ และสารระเหย กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดชื่อ และประเภทของยาเสพติดให้โทษ กำหนดให้นำมาตรการการปกครองมาใช้ในการลงโทษทางอาญาผู้รับอนุญาตที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ตามที่ กฎหมายกำหนด กำหนดให้คณะกรรมการ ป.ป.ส. มีอำนาจประกาศกำหนดพื้นที่ที่สามารถผลิต เสพ หรือ ครอบครองยาเสพติดบางชนิด เพื่อศึกษาวิจัย หรือลดอันตรายจากยาเสพติดได้ และมีอำนาจออกประกาศ กำหนด มาตรการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในสถานประกอบการ และกำหนดประเภทสถานประกอบการที่อยู่ภายใต้ มาตรการดังกล่าว ให้รมว.สธ.มีอำนาจประกาศกำหนดยาเสพติดให้โทษประเภท 5 ที่สามารถเสพเพื่อการรักษาโรค เพื่อการศึกษาวิจัยได้ และให้รมว.สธ.โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ป.ป.ส. มีอำนาจประกาศให้ท้องที่ใดเสพ ไขกระท่อมได้ตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนด โดยไม่เป็นความผิด รวมทั้งยังกำหนดให้มีคณะกรรมการ บำบัดรักษา ฟื้นฟู ยาเสพติด มีหน้าที่และอำนาจในการกำหนด เป้าหมายและนโยบายเกี่ยวกับการบำบัดรักษา และ ฟื้นฟูสภาพทางสังคมแก่ผู้เสพยาเสพติด รวมถึงมีอำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการในส่วนที่เกี่ยวข้องด้วย โดยจะตั้งกรรมการวิสามัญ 28 คน พิจารณาแปรญัตติภายใน 15 วัน กำหนดระยะเวลาการดำเนินงาน 90 วัน และรับหลักการแห่งร่าง พ.ร.บ. วิธีพิจารณา คดียาเสพติด (ฉบับที่...) พ.ศ. ...ไว้พิจารณาด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ โดยมอบหมายให้ใช้กมธ.ชุดเดียวกันแปรญัตติภายใน 15 วัน มีระยะเวลาการดำเนินงาน 90 วันเช่นกัน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เจตน์ ศิรธรานนท์ ประธานคณะกรรมการการสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า ร่างกฎหมายนี้มีสาระ ที่เปลี่ยนไปคือ ให้อำนาจผู้พิพากษาตัดสินคดีกรณีผู้เสพหรือผู้ครอบครอง ว่าเป็นความผิดขั้นร้ายแรงหรือไม่ ร้ายแรง แทนการนับเม็ดยาเหมือนในอดีต เชื่อว่าจะทำให้ผู้ที่ถูกตัดสินจำคุกมีปริมาณลดลง อีกทั้งยังไม่กำหนดให้ กัญชาและกระท่อมเป็นยาเสพติดประเภท 5 ไว้ในพ.ร.บ. โดยจะให้ออกเป็นกฎกระทรวงแทน เพื่อสะดวกในการ ปรับแก้กรณีที่น่ากระท่อมและกัญชามาใช้ทางการแพทย์ แต่ต้องอยู่ภายใต้คำสั่ง รมว.สธ. โดยความเห็นชอบของ คณะกรรมการ ป.ป.ส.</p>
<p>ไทยโพสต์ มติชน ผจก.ออนไลน์ เว็บไซต์แนวหน้า</p>	<p><b>สิทธิการรักษาอปท.</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.การุณย์ คุณติรานนท์ รองเลขาธิการ สปสช. กล่าวหลังการประชุม บอร์ด สปสช. ที่มี นพ.ปิยะ สกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. เป็นประธานว่า ที่ประชุมได้เห็นชอบให้ใช้บัตรประชาชนแบบสมาร์ตการ์ดในการเข้ารับ บริการรักษาพยาบาลของผู้มีสิทธิรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่นแทนการเบิกจ่ายตรง ตามที่ คณะอนุกรรมการบริหารระบบสวัสดิการรักษายาพยาบาลของพนักงาน หรือลูกจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เห็นชอบ ซึ่งจะมีข้อดีทำให้ผู้ป่วยเบิกจ่ายตรงในสถานพยาบาลรัฐได้ทุกแห่ง ไม่ต้องลงทะเบียนเบิกจ่ายตรงที่หน่วย บริการ เพิ่มความสะดวกในการเข้ารับบริการ และยังสามารถติดตามและตรวจสอบข้อมูลการเบิกจ่ายของผู้มีสิทธิได้</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ไทยโพสต์ มติชน คมชัดลึก สยามกีฬา ข่าวสด</p> <p>เดลินิวส์ คอลัมน์จดหมายถึง เดลินิวส์</p> <p>ไทยโพสต์</p>	<p><b>ผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกม.</b></p> <p>-เสนอข่าว ดารา นักแสดง เน็ตไอดอล รวม 10 คนเข้าให้ปากคำกับ พล.ต.อ.วิระชัย ทรงเมตตา รอง ผบ.ตร. กรณีเป็นพรีเซ็นเตอร์วีวีสินค้าในเครือบริษัท เมจิกสกิน โดย พนักงานสอบสวนได้ออกหมายเรียกดารานักแสดง รวม 59 คน มาพบแล้ว 40 คน ยังเหลือ 19 คน จากการสอบถามทราบว่า ทุกคนพูดถึงสรรพคุณของสินค้าตาม สคริปต์ ตำรวจจึงจะขยายผลถึงคนเขียนสคริปต์ด้วย และพบว่า บริษัทฯ จ่ายเงินโฆษณาให้ดารานักแสดง รวมทั้งสิ้นกว่า 10 ล้านบาท การสอบปากคำดารานักแสดง ที่ผ่านมามีประโยชน์ต่อสำนวน ทำให้เห็นชัดเจนว่าเจ้าของ ผู้ประกอบการขายสินค้า ไม่ได้เน้นคุณภาพ แต่เน้นยอดขาย</p> <p>-เสนอจม. กล่าวว่า อย.ไม่เข้มงวดกับการกำกับดูแล ระบบการจดทะเบียนหละหลวม โดยเฉพาะเครื่องสำอางให้ จัดแจ้งผ่านระบบออนไลน์ได้ ดังนั้น หน่วยงานกำกับดูแลต้องพัฒนาศักยภาพในการตรวจสอบความปลอดภัยของ สินค้าหลังวางขาย แต่ อย. มีสำนักงานแค่ในส่วนกลางและมีอัตรากำลังเพียง 700 คน ดังนั้นต้องร่วมมือกับสสจ. สุ่มตรวจสอบสินค้าในตลาดแต่ละพื้นที่ รวมถึงสินค้าที่จำหน่ายผ่านระบบออนไลน์ทุก 3-4 เดือน พร้อมกับเปิดเผย การดำเนินงาน ประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้ประชาชนรับรู้อย่างรวดเร็ว เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค</p> <p>-เสนอบทความ สมาคมแพทย์ผิวหนังเตือนผู้บริโภคให้เลือกใช้เครื่องสำอางที่มีคุณภาพ อย่าเน้นสินค้าที่มีราคาถูกหรือสินค้าเลียนแบบแบรนด์เนมที่มีราคาถูกเกินจริง และระวังการซื้อเครื่องสำอางปลอมที่อยู่ตามตลาดนัดและ สื่อโฆษณาขายสินค้าออนไลน์ โดยเฉพาะที่มีคนมารีวิวสร้างความน่าเชื่อถือ เนื่องจากอาจมีส่วนผสมของสารอันตราย ที่เป็นอันตรายต่อผิวหนังและร่างกาย</p>
<p>สำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น.</p>	<p><b>โรคมือเท้าปาก</b></p> <p>-เสนอข่าว ศูนย์พัฒนาเด็กวัดสุวรรณคีรี อ.กระบุรี จ.ระนอง พบเด็กป่วยโรคมือ เท้า ปาก 7 คน รพ.สต.ปาก จั่นเข้าตรวจสอบและประสานผู้ปกครองให้มารับตัวเด็กกลับบ้านทั้งหมด จากนั้นได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ฝ่าย สาธารณสุขช่วยกันทำความสะอาดพื้นที่ทั้งหมดภายในศูนย์เด็กเล็ก</p>
<p>ไทยรัฐ</p>	<p><b>ถอดรหัสพันธุกรรม</b></p> <p>-เสนอข่าว ศ.นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. กล่าวหลังเปิดประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการระดับชาติด้านการแพทย์แม่นยำ ระยะที่ 1 ปี 2562-2566 ว่า สธ.ร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัย แพทยสภา และองค์กรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทำแผนปฏิบัติการด้านการแพทย์แม่นยำ ระยะที่ 1 เพื่อ ขับเคลื่อนการพัฒนาแนวทางการแพทย์แม่นยำในประเทศ โดยมีกรนำข้อมูลพันธุกรรมมาใช้ ซึ่งเป็นการดูแลผู้ป่วย โดยประยุกต์ใช้ข้อมูลด้านพันธุกรรม สภาพแวดล้อม และวิถีชีวิตที่จำเพาะต่อผู้ป่วยแต่ละคนมาประกอบในการ วินิจฉัยและเลือกการรักษาที่ตรงจุดและเหมาะสมที่สุดสำหรับผู้ป่วยแต่ละราย</p> <p>นพ.สุชุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า โครงการศึกษาข้อมูลพันธุกรรมมนุษย์ ช่วย ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่แม่นยำ และช่วยเพิ่มโอกาสในการรักษาหาย</p>
<p>สยามรัฐ</p>	<p><b>เตือนระวังข้อเท้าพลิก</b></p> <p>-เสนอข่าว พ.สมศักดิ์ อรรถศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เผยสาเหตุการเกิดข้อเท้าพลิกว่า เกิดจากการบิด หมุน หรือพลิกของข้อเท้าอย่างรวดเร็วจนเกินช่วงการเคลื่อนไหวที่ปกติ ทำให้เอ็นยึดข้อต่อฉีกขาด เกิดการบาดเจ็บ ขึ้น หากรุนแรงอาจเอ็นขาด ทำให้ข้อเท้าหลวม และอาจเกิดบาดเจ็บกระดูกอ่อนในข้อได้ การป้องกันทำได้โดยสวม รองเท้าให้เหมาะสม หลีกเลี่ยงรองเท้าส้นสูง สวมรองเท้าให้ถูกต้องตามชนิดของกีฬา หลีกเลี่ยงเดิน วิ่ง กระโดด บนพื้นที่ไม่เหมาะสม และออกกำลังกายข้อเท้าประจำ 3 - 4 วันต่อสัปดาห์</p> <p>นพ.สมพงษ์ ตันจริยภรณ์ ผอ.รพ.เลิดสิน ระบุว่า อาการแบ่งตามความรุนแรงได้ 3 ระดับ คือ ชนิดไม่รุนแรง ปวด บวมเล็กน้อย, ชนิดปานกลาง มีการฉีกขาดของเอ็นบางส่วน ทำให้ปวดบวมเฉพาะที่ อาจมีเลือดคั่ง และชนิด รุนแรง มีการฉีกขาดของเอ็นข้อเท้าด้านนอกทั้งหมด เดินลงน้ำหนักไม่ได้ ปวด บวมมาก มีเลือดคั่ง อาจต้องผ่าตัด การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ให้พักใช้งานข้อเท้าที่บาดเจ็บ 2 - 3 วัน ใช้น้ำแข็งห่อด้วยผ้าประคบ 15 -20 นาที 3 - 5 ครั้งต่อวัน ไม่ประคบร้อน ใช้สนับข้อเท้าหรือพันผ้าบริเวณที่บวม นอนยกข้อเท้าให้อยู่สูงกว่าระดับหัวใจ ห้ามนวด เพราะจะทำให้บวมเพิ่มขึ้น ห้ามทำกิจกรรมที่ต้องออกแรงมาก ห้ามดื่มแอลกอฮอล์ หากไม่ดีขึ้นควรพบแพทย์</p>
<p>สำนักข่าวไทย VoiceTV</p>	<p><b>คำแนะนำดูฟุตบอลโลก</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.दनัย อธิวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวถึงการเตรียมสุขภาพในช่วงการแข่งขันฟุตบอล</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
ไทยรัฐ	โลก 2018 ว่า ควรเลี้ยงชนมกรูบกรอบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เครื่องดื่มรสหวาน และควรพักผ่อนให้เพียงพอ ควบคุมการออกกำลังกาย ง่ายๆ คลายเมื่อยระหว่างชมการแข่งขัน ที่สำคัญควรชมการแข่งขันฟุตบอลเพื่อความสนุกและการส่งเสริมกีฬาเท่านั้น หลีกเลี่ยงการเล่นพนันบอล เพราะจะก่อให้เกิดความเครียดและมีปัญหาสุขภาพจิตตามมา
กรุงเทพธุรกิจ	<p><b>โรคดิจิทัล</b></p> <p>-เสนอข่าว พญ.ทิพาพรรณ บุรณสิน จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ กล่าวในงานเสวนาเพื่อสร้างความร่วมมือในการป้องกันปัญหาการเผยแพร่พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมทางสื่อออนไลน์ ว่า เด็กมาพบจิตแพทย์ด้วยปัญหาที่เกิดจากการใช้โซเชียลมีเดียมากขึ้น ปัจจุบันมีโรคอุบัติใหม่เรียกว่า โรคดิจิทัล เกิดจากพฤติกรรมการใช้งานดิจิทัล 6 เรื่องที่ต้องเฝ้าระวัง คือ 1.ติดเกม 2.โซเชียลมีเดีย 3.ชอปปิง 4.เว็บโป๊ 5.ดูคลิปไปเรื่อย ๆ และ 6.ค้นหาไปเรื่อย ๆ โดยไม่มีการคุมเวลา ทั้งนี้ ในการใช้โซเชียลมีเดียจะต้องยึดคิดก่อนโพสต์ เพราะเมื่อโพสต์แล้วสิ่งเหล่านั้นจะอยู่ไปนานและอาจย้อนมาทำร้ายเราได้ในอนาคต หากพบว่าเด็กใช้โซเชียลมีเดียแล้วมีอาการเปลี่ยนแปลง เช่น ซึมเศร้า เก็บตัว วิตกกังวล ก้าวร้าวทั้งการกระทำและคำพูด หรืออาจถูกรังแกบนโลกออนไลน์ ควรพามาปรึกษาจิตแพทย์</p>



fanmoph



pr\_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch